

**PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỶ HỢP...**

(Tiếp theo trang 1)

của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là việc triển khai thực hiện "5 tại chỗ" trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 2 cấp, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi, giảm thời gian, chi phí vật chất cho doanh nghiệp và người dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đặt ra những vấn đề cần tập trung giải quyết như:

- Tăng trưởng kinh tế tuy vượt kế hoạch đề ra nhưng tốc độ vẫn chậm hơn so với các năm trước. Một số dự án đầu tư lớn chậm tiến độ thực hiện. Việc triển khai một số chủ trương của tỉnh về quy hoạch, phát triển các sản phẩm chủ lực; xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu và đô thị phát triển dần dần, bỏ thương phẩm theo chuỗi liên kết... chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và quản lý, giám sát sau cấp phép đầu tư ở một số địa phương còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của một số ngành, địa phương chưa tốt. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Tinh thần, thái độ làm việc và trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao.

- Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương còn hạn chế, giải quyết chưa dứt điểm, chưa đúng quy trình, quy định, thậm chí còn có hiện tượng né tránh, đùn đẩy lên cấp trên. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và chống tái lần chiếm lòng, lẽ đường, hành lang an toàn giao thông ở một số địa phương thời gian gần đây chưa tốt, chưa phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và vai trò tư tưởng của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan), song nguyên nhân chủ yếu là: Việc quán triệt, nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh (nhất là chủ trương, chính sách mới) ở một số ngành, địa phương chưa tốt. Vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu một số cấp, ngành, địa phương, đơn vị chưa được khẳng định và phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra, kiểm tra ở một số nơi chưa sâu sát, quyết liệt. Sự phối hợp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giữa một số ngành, địa phương chưa cao. Cấp ủy, tổ chức đảng ở một số địa phương chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn biểu hiện khoán trắng, phó mặc cho cán bộ và ngành chức năng...

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm để có các giải pháp sát thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

*Kính thưa các vị đại biểu; Thưa toàn thể nhân dân!*

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín; các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; đồng thời, tiến hành chất vấn một số thành viên UBND tỉnh và nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình về một số vấn đề và làm rõ thêm những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; tập trung vào các vấn đề xã hội bức xúc, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao phần trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh và đề nghị phải khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra nhằm khắc phục kịp thời, thực chất các hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Cùng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đoàn Hồng Kỳ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Vũ Ngọc Khiếu, nguyên Giám đốc Sở Công Thương do được nghỉ công tác để thực hiện chế độ hưu và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; ông Đinh Trọng Xá, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do được chuyển công tác khác. Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Quang Hưng và kiện toàn, bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Giám đốc Sở Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Công an tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và danh thời gian thỏa đáng để Hội đồng Thị đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện việc trao các danh hiệu thi đua của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

*Kính thưa các vị đại biểu; Thưa toàn thể nhân dân!*

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 29 nghị quyết quan trọng về các vấn đề: kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế công chức, cơ chế chính sách và một số nội dung quan trọng khác.

Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết nêu trên, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

**Một là,** tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền, nhất là chủ trương, chính sách về chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển dần dần, bỏ thương phẩm theo chuỗi liên kết; xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Thái Bình... tạo sự thống nhất về nhận thức và xây dựng đồng lòng, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

**Hai là,** UBND tỉnh khẩn trương thực hiện Nghị quyết của HĐND thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất, trọng tâm là thực hiện tốt 5 đột phá trong sản xuất nông nghiệp gắn với tập trung, tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất trồng



Nhà máy sản xuất linh kiện của Toyoda Gosei tại khu công nghiệp Tiên Hải.

Ảnh: NGOC LINH

lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn; phát triển dần dần, bỏ thương phẩm theo chuỗi liên kết; hình thành các sản phẩm chủ lực có thương hiệu của mỗi địa phương. Chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác kiểu mới trong nông nghiệp để tạo lập, phát triển các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất có hiệu quả. Trước mắt, cần có giải pháp thích hợp để bình ổn giá thị trường, góp phần ổn định thị trường, tránh tình trạng "khan hàng, sốt giá", ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đổi mới phương thức sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Cũng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; chú trọng công tác quản lý, sử dụng và duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của tỉnh về xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình cấp nước sạch nông thôn, đặc biệt chú trọng đến chất lượng nguồn nước, bảo đảm cung cấp đầy đủ, ổn định, đúng giá và đúng tiêu chuẩn nước sạch cho nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch các khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế; đồng thời tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung Khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ động phối hợp với các bộ, ngành để sớm trình Chính phủ về khung cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị hướng biển, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh. Tích cực phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư đầy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn đã có chủ trương đầu tư, như: khu công nghiệp Thaco - Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 1.000 giường và các dự án phát triển đô thị do các tập đoàn kinh tế lớn nghiên cứu, đề xuất. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; chú trọng thu hút các

doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín vào đầu tư, làm ăn lâu dài và hiệu quả tại địa phương. Tập trung hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Cũng cố, mở rộng các làng nghề truyền thống; khuyến khích phát triển nghề mới, có khả năng phát triển. Đẩy mạnh hoạt động khuyến thương, hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; chỉ đạo nghiêm cứu mô hình khu bán các sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các chợ, siêu thị nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong tỉnh, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đặc biệt là các quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019 mới được Quốc hội thông qua. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như: tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, 223, quốc lộ 37 và cầu vượt sông Hóa; dự án xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng, Bảo tàng tỉnh... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng thực hiện các mô hình quản lý mới (như đầu tư công, quản trị tư; đầu tư tư, quản trị công; thuê, thuê mua tài sản, thuê mua dịch vụ...), đồng thời rà soát bổ sung quy hoạch để hình thành các trục kinh tế - xã hội mới, góp phần tạo lập phát triển kinh tế và tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ tài chính, ngân sách; đẩy nhanh tiến độ tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững, phấn đấu vượt mức dự toán thu ở cả 3 cấp ngân sách từ 10% trở lên. Tăng cường công tác quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, từ nguồn đầu tư cho phát triển. Thực hiện nghiêm các quy định

của Nhà nước và của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, môi trường, nhất là quản lý đất đai và khai thác cát. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên nước và khai thác cát trên địa bàn, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề. Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư xử lý rác thải tập trung, công nghệ hiện đại. Chủ động phòng ngừa, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo phương châm "4 tại chỗ".

Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao. Chủ trọng phát triển khoa học, công nghệ gắn với sản xuất và đời sống. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện thật tốt các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu và ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh năm 2020, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 2 cấp, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, chi phí vật chất, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ gắn với đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra và khuyến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; tinh giản

biên chế và sắp xếp các thôn, tổ dân phố, đơn vị hành chính cấp xã theo phương án được phê duyệt. Tập trung quán triệt, thực hiện thật tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, không để tồn đọng, kéo dài, khiếu tố vượt cấp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh, quân sự, quốc phòng địa phương; chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc theo phân cấp, không để bị động, bất ngờ với phương châm "Việc xảy ra ở đâu, phải do cấp ủy, chính quyền, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, đơn vị đó chỉ đạo giải quyết là chính", không được đùn đẩy, né tránh. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức và tin dụng đen; chú trọng phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

**Ba là,** đề nghị Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND, cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Nhiệm vụ đặt ra, phải hoàn thành trong năm tới là rất lớn, nhất là việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo; hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; vì vậy đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

*Kính thưa các vị đại biểu; Thưa toàn thể nhân dân!*

Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp này tiếp tục được ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của kỳ họp theo mô hình "kỳ họp không giấy", góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí vật chất và nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp theo tinh thần cải cách hành chính. Thường trực HĐND tỉnh trong cảm ơn Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã nhiệt thành hỗ trợ thực hiện có hiệu quả mô hình này; trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội và sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu HĐND tỉnh; hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân trong tỉnh đối với kỳ họp cũng như đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua; hoan nghênh tinh thần phối hợp và làm việc tích cực, hiệu quả của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đã góp phần cho thành công của kỳ họp.

Nhân dịp năm mới 2020 sắp tới, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, xin gửi tới các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh cùng cử tri và nhân dân toàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất; kính chúc các đồng chí cùng toàn thể nhân dân năm mới sức khỏe, an Khang, hạnh phúc và thành công. Năm mới chúng ta cùng thi đua giành nhiều thắng lợi mới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI.  
*Xin trân trọng cảm ơn!*



Điện mao nông thôn mới xã Bắc Sơn (Hung Hà).

Ảnh: MINH ĐỨC